

Tây Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO THAM LUẬN

### **“Tác động của thúc đẩy chuyển đổi số trên lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh”**

Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, và toàn thể quý vị tham dự Hội nghị!

Được sự phân công của Ban tổ chức, Trường Cao đẳng nghề xin tham gia báo cáo tham luận tại Hội nghị hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Trường Cao đẳng nghề TN kính chúc quý vị sức khỏe, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị!

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tiên thân là trường Trung học Kỹ thuật Tây Ninh; Ngày 07/7/2014 Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ra Quyết định số 798/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. Có thể nói, với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài cùng trải qua những năm tháng biến động, thay đổi. Ngày nay, sau hơn 50 năm Trường vẫn tự hào với những đóng góp cho công cuộc phát triển tỉnh ta trên lĩnh vực GDNN.

Thưa quý vị!

Hiện nay, quá trình chuyển đổi số đã và đang tác động lớn đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Cụ thể, chuyển đổi số sẽ tác động đến cách thức quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến cách thức quản lý và ra quyết định trên nền tảng công nghệ số và dữ liệu lớn. Cùng với đó, tác động trực tiếp đến các đối tượng tham gia hoạt động GDNN, thay đổi cách quản lý hoạt động GDNN, cách dạy của nhà giáo, cách học, cách thực hành kỹ năng nghề của HSSV tại các cơ sở GDNN nói chung và Trường Cao đẳng nghề TN nói riêng đang dần từ môi trường truyền thống lên môi trường số. Tham gia Hội Nghị hôm nay Trường Cao đẳng nghề TN xin trình bày báo cáo tham luận: **“Tác động của thúc đẩy chuyển đổi số trên lĩnh vực GDNN tại Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh”**.

Kính thưa Hội nghị!

Chuyển đổi số trong hoạt động GDNN, sự chủ động đầu tiên cần đến từ đội ngũ nhà giáo chính là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số. Đây là đội ngũ trực tiếp giảng dạy, do đó Trường Cao đẳng nghề TN đã rất tích cực tổ chức các khóa bồi dưỡng, khuyến khích, tạo động lực cho nhà giáo học hỏi, tích lũy kỹ năng sử dụng công nghệ. Nhà trường đã và đang tập trung phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ GDNN phù hợp với nền kinh tế tỉnh nhà và khu vực; xác định đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao đối với người học trên môi trường số, lồng ghép vào chương trình đào tạo các môn học liên quan tới kỹ năng số để sau khi ra trường người học có thể tiếp cận ngay với các công việc cần kỹ năng số, nhằm giúp người học có nhiều cơ hội để tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp; nếu có việc làm, sớm thích ứng với công việc, không cần phải bồi dưỡng hoặc đào tạo lại. Đặc biệt, chú trọng phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ

năng số cho nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN. Chú trọng các phương pháp dạy và học mới cho nhà giáo và người học.

Việc thực hiện chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng nghề TN đã mang lại những lợi ích nhất định so với giáo dục truyền thống như: Học sinh sinh viên (HSSV) có thể học bất cứ nơi nào, việc này đã được nhà trường vận dụng rất tốt vào học kỳ học online do dịch bệnh, HSSV có thể đăng ký tuyển sinh online, tham gia các hoạt động trực tuyến theo chương trình đào tạo chính quy, kể cả các giờ học thực hành, toàn bộ đầu vào cho quá trình giáo dục nghề nghiệp đã được số hóa, trong đó quan trọng nhất là học liệu, tài liệu, giáo trình. Chuyển đổi số cùng với sự ra đời của hình thức học liệu điện tử (bao gồm sách điện tử, bài giảng điện tử, bộ câu hỏi ôn tập và bài kiểm tra đánh giá quá trình tự học của HSSV...) do chính giảng viên xây dựng và được tích hợp trên môi trường công nghệ internet số hóa cao sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học. Chuyển đổi số còn là phương thức hữu hiệu để huy động nguồn lực trí tuệ của xã hội tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực. Thông qua chuyển đổi số công tác tiếp cận và liên kết với doanh nghiệp của nhà trường cũng không ngừng được mở rộng.

Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo tại nhà trường trở thành yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng GDNN phát triển trong bối cảnh mới. Thúc đẩy chuyển đổi số, giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành tại nhà trường trở thành một phương tiện hữu ích và hiệu quả, nhằm tăng cường nội lực, tính chủ động của đơn vị, góp phần hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, hòa cùng nhu cầu chung của thời đại, trường Cao đẳng nghề TN đã bắt kịp xu thế này bằng việc triển khai thực hiện các “Phần mềm quản lý đào tạo”, “Phần mềm quản lý HSSV”, Thư viện số, ..... giúp cho công tác đào tạo của nhà trường trở nên toàn diện, khoa học, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Trong thời gian qua, với nỗ lực không ngừng của Ban Giám hiệu và tập thể viên chức nhà trường, hàng loạt giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số đã được triển khai tại Trường Cao đẳng nghề TN như: Phát huy tinh thần chủ động công tác đào tạo; Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN; Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; Đầu tư hạ tầng, nền tảng và học liệu số; Xây dựng đội ngũ quản lý và quản trị số; Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; Tăng cường gắn kết nhà trường - doanh nghiệp... Và chính từ những nỗ lực ấy đã giúp nhà trường đạt được những kết quả nhất định từ hoạt động chuyển đổi số như: Hàng năm, Trường tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu, 100% nhà giáo được đi thực tế tại doanh nghiệp, tiếp xúc với thiết bị công nghệ mới và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Nhà trường chủ động liên hệ, làm việc với hơn 50 doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất, khu công nghiệp và đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh để thu thập thông tin, tạo cơ hội việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, trong nhiều năm liền số HSSV của trường có việc làm phù hợp sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp đạt trên 90%. Bên cạnh đó, trường sẽ tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Các chương trình đào tạo của trường tiếp tục được biên soạn theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,

chuyên đổi số, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả GDNN, phục vụ phát triển tỉnh nhà và đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, Thực tế nhà trường hiện vẫn là cơ sở với chương trình đào tạo chưa thật sự phát triển, chưa hoàn toàn giúp người học theo kịp với các đặc điểm, kỹ năng mà thị trường lao động cần. Một số khóa học thiết kế thiếu linh hoạt, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các khóa học tập chưa khuyến khích được người học tự học tập suốt đời. Nhận thức của một số người học tham gia các khóa học còn hạn chế không theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp hoặc nhu cầu trong tương lai. Trong những năm qua, những dự án, đầu tư với nội dung chuyên đổi số dành cho nhà trường vẫn còn nằm trên chủ trương. Đề hoạt động đào tạo hiệu quả còn cần có hạ tầng công nghệ, trang thiết bị cần thiết cho cả người học, người dạy và người tham gia quản lý. Không chỉ là các thiết bị phần cứng như hệ thống máy móc, đường truyền internet mà còn là các ứng dụng phần mềm, các nền tảng để toàn bộ mọi hoạt động đào tạo có thể diễn ra một cách thuận lợi trên các nền tảng và ứng dụng đó. Vì thế rất cần sự đầu tư nguồn kinh phí phù hợp, đúng mức để nhà trường đẩy mạnh phát triển học liệu điện tử, để đảm bảo người học được tiếp cận đầy đủ nguồn học liệu khi đào tạo trực tuyến.

Kính thưa Hội nghị!

Chuyên đổi số và ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo, trong dạy học là một xu thế tất yếu của thời đại. Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, Trường Cao đẳng nghề TN sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu, các phần mềm quản lý, dạy và học; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyên đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường xứng tầm vị trí phát triển trong thời đại mới. Rất mong thông qua Hội nghị hôm nay, các cấp, ngành quản lý sẽ chú trọng xây dựng hành lang pháp lý để hiện thực hóa nguồn kinh phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ trên cả nước; Tô chức tập huấn bài bản, chi tiết nhằm định hướng cho nhà trường về chuyên đổi số; cũng như hỗ trợ đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu chuyên đổi số. Trong đó, đặc biệt quan tâm người trẻ, người giỏi.

Thưa quý vị!

Sẽ còn nhiều thiếu sót và những vấn đề cần trao đổi và học tập lẫn nhau để công tác chuyên đổi số đi vào thực tiễn một cách thiết thực, hiệu quả và đồng bộ. Vì vậy rất cần sự quan tâm, chia sẻ và trao đổi cùng các đơn vị để Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tiếp tục có những bước vận dụng phù hợp với nhu cầu xã hội và thời đại, để luôn xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Trước khi dứt lời, thay mặt Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn !

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH**